

## THÔNG TIN TÀI TRỢ LỄ CÔNG BỐ

QUYỀN LỢI		TÀI TRỢ KIM CƯƠNG 300 Triệu đồng	TÀI TRỢ VÀNG 200 Triệu đồng	TÀI TRỢ BẠC 120 Triệu đồng	TÀI TRỢ ĐỒNG 60 Triệu đồng	KẾT NỐI DOANH NGHIỆP 40 Triệu đồng	
Quyền lợi đặc biệt dành cho Đơn vị Tài trợ:							
Quyền lợi trước Lễ công bố							
QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO	Logo kèm danh vị tài trợ trên Thời báo kinh tế Việt Nam	x					
	Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp	x	x				
	Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Đầu tư	x	x	x	x		
	Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Tiền phong	x	x	x	x		
	Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Sài Gòn đầu tư tài chính	x	x	x	x		
	Treo banner tại chuyên trang xếp hạng doanh nghiệp lớn Việt Nam: www.vnr500.com.vn	2 tháng	1 tháng	1 tháng	1 tháng		
	Treo banner tại chuyên trang xếp hạng và thông tin kinh tế: www.vietnamreport.net	2 tháng	1 tháng	1 tháng			
	Đăng bài viết của đơn vị tài trợ tại chuyên trang xếp hạng doanh nghiệp lớn Việt Nam: www.vnr500.com.vn	3 bài	2 bài	1 bài	1 bài		
	Đăng bài viết của đơn vị tài trợ tại chuyên trang xếp hạng xếp hạng và thông tin kinh tế: www.vietnamreport.net	3 bài	2 bài	1 bài			
	Được đăng bài viết trên báo Tuổi trẻ (mục doanh nghiệp)	1 bài					
Được chạy quảng cáo bài PR của doanh nghiệp trên fanpage Vietnam Report trong vòng 01 tuần, trước hoặc sau Lễ công bố	1 bài						
Quyền lợi trong Lễ công bố							
QUYỀN LỢI TRUYỀN THÔNG	Logo kèm danh vị của đơn vị tài trợ được in trên backdrop của Lễ công bố ở vị trí trang trọng nhất.	x	x	x			
	Logo kèm danh vị của đơn vị tài trợ được in trong tất cả các Standee và pano báo chí của Lễ công bố ở vị trí trang trọng nhất.	x	x	x	x		
	Được nhận 01 dịch vụ vé VIP cho Đại diện cao nhất của doanh nghiệp tham dự chương trình (Bao gồm phòng chờ VIP, chỗ ngồi VIP, biển tên)	x	x				
	Được tặng vé VIP tham dự Lễ Công bố	10	7	5	3		
	Được đặt standees của DN tại khu vực tổ chức Lễ công bố (standee do BTC hỗ trợ in, kích thước 80x200cm)	3	2	1	1		
	Phát videoclip trên màn hình chương trình trước khi khai mạc và sau khi bế mạc (video do nhà tài trợ cung cấp)	x	x				
	Giới thiệu và Cảm ơn Nhà tài trợ trong các phát biểu Khai mạc và Kết thúc Lễ công bố	x	x	x	x		
	Được nhắc tên trong thông cáo báo chí về Lễ công bố VNR500 2017	x	x				
	Trở thành hội viên CLB VNR500 (hoặc sử dụng các dịch vụ hội viên VNR500 – đối với DN không có tên trong bảng xếp hạng)	x	x				
	Được cấp chứng nhận thuộc bảng xếp hạng VNR500 năm 2017 (đối với DN có tên trong bảng xếp hạng)	x	x	x	x		
	Đơn vị tài trợ có khu vực riêng (2x2x2.5m) tại khu vực sảnh của khán phòng tổ chức Lễ công bố để giới thiệu và quảng bá về sản phẩm, dịch vụ.	x	x			x	
	Đơn vị tài trợ được phát tặng quà hoặc brochure về doanh nghiệp/sản phẩm cho khách tham dự chương trình	x				x	
	Quyền lợi sau Lễ công bố						
	Đăng 01 bài viết của đơn vị tài trợ tại chuyên trang xếp hạng doanh nghiệp lớn Việt Nam: www.vnr500.com.vn	x	x				
	Đăng 01 bài viết của đơn vị tài trợ tại chuyên trang xếp hạng doanh nghiệp và thông tin kinh tế: www.vietnamreport.net	x	x				
Logo đơn vị tài trợ được in trên đĩa ảnh VNR500 (gửi cho khách tham dự chương trình)	x						
Được nhắc tên đơn vị tài trợ trong thư cảm ơn gửi khách tham dự chương trình	x						
Quyền lợi trong Ấn phẩm Báo cáo thường niên – Sách trắng kinh tế Việt Nam							
Đăng quảng cáo trên Ấn phẩm, trong đó được ưu tiên 01 trang bìa 2 trong Ấn phẩm	2 trang	1 trang					
Đăng 01 trang nội dung bài viết về doanh nghiệp trong Ấn phẩm;	x	x					
Tên đơn vị có trong phần Thư ngỏ của Ban Biên tập tại phần Lời mở đầu;	x	x	5	3			
Được tặng Ấn phẩm sau khi xuất bản.	10	8					

### TÀI TRỢ KHÁC: - QUYỀN LỢI: TƯƠNG ĐƯƠNG TÀI TRỢ ĐỒNG

#### Tài trợ vận chuyển

Lễ công bố có 01 nhà tài trợ vận chuyển là Hãng hàng không chính thức hoặc hãng vận chuyển chính thức. Nhà tài trợ có danh vị gắn với Lễ công bố và với lĩnh vực hoạt động của nhà tài trợ. Các hình thức tài trợ bao gồm đối dịch vụ, theo đó, nhà tài trợ vận chuyển sẽ thực hiện chuyên chở cho các khách VIP của Lễ công bố (chuyên gia, báo chí), và chuyên chở các khách tham dự tại TP Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh.

#### Tài trợ chuyển phát

Nhà tài trợ chuyển phát sẽ đảm nhận việc gửi toàn bộ tài liệu, thư, công văn, giấy mời đến khoảng 3000 doanh nghiệp, là các đối tác của Lễ công bố. Nhà tài trợ chuyển phát sẽ được định vị là Công ty chuyển phát nhanh duy nhất.

#### Chú ý:

- Để thực hiện đầy đủ các quyền lợi truyền thông, Quý doanh nghiệp vui lòng đăng ký gói tài trợ trước Lễ công bố 2-3 tuần.
- Để biết thêm chi tiết các quyền lợi tài trợ, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với BTC chương trình. Hotline 0904 766 410.
- Các mức tài trợ chưa bao gồm thuế GTGT.